

Số: /KH-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thông tin tuyên truyền toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; tuyên truyền về khắc phục những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCMT năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng để ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; các mặt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, cụ thể, sát thực với các đối tượng; chú trọng tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm về những tụ điểm phức tạp về ma túy.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 5027/KH-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCMT; trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và các Dự án thành phần; Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.

- Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng với nội dung phù hợp, dễ tiếp cận, nhất là cho giới trẻ; tăng cường các chương trình giáo dục PCMT cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên (trong đó, lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền về cách nhận biết, tác hại của các loại ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá điện tử, bóng

cười) ... Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác rà soát, đăng ký, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục không có tệ nạn ma túy năm 2024.

- Tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn và hậu quả, tác hại của tội phạm ma túy. Đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa như: cảnh báo đối với các ngành, nghề, cơ sở kinh doanh, dịch vụ có khả năng bị các đối tượng phạm tội về ma túy lợi dụng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy như: dịch vụ vận tải, chuyên phát nhanh, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở kinh doanh hoạt động “trá hình” (quán Bar, Beer club, DJ club, lunge, cà phê nghe nhạc, hát cho nhau nghe; các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả, những kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống ma túy.

- Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các báo địa phương, xây dựng các phóng sự, ký sự, bài viết; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về công tác phòng, chống ma túy, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp người dân cảnh giác và tự bảo vệ mình trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở. Tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa; kết quả công tác phòng, chống ma túy; nghiên cứu, biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền PCMT phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn; nội dung tập trung và 3 cách nhận biết, tác hại của các loại ma túy, các loại, dạng thức mới của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chiến công của các lực lượng và các gương điển hình tiên tiến trong công tác PCMT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy năm 2024.

Phối hợp với Công an tỉnh cung cấp tài liệu truyền thông về công tác phòng, chống ma túy đến các cơ quan báo chí; Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Tham mưu triển khai các nội dung liên quan để bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, hạn chế tối đa thông tin xấu, độc, các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, cổ súy hành vi côn đồ, bạo lực phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp nội dung tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông phù hợp của doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền hằng năm và định kỳ báo cáo BCD tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt là tình hình thủ đoạn, hậu quả, tác hại của tội phạm ma túy; các biện pháp phòng ngừa, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống ma túy trên Báo in, báo nói báo hình và trên hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên và cộng tác viên của cơ quan, đơn vị về nghiệp vụ viết tin, bài, đưa tin về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Cổng Thông tin điện tử các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo BBT các Cổng TTĐT đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống ma túy.

Giao Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản thuộc Sở theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Phòng Tham mưu);
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh.
- Phòng VH-TT; TT VH-TT&TT các huyện, thị xã, thành phố;
- GD, PGD Ngô Đình Tiến;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đình Tiến

